

บทคัดย่อ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นเข็มทิศชี้แนะในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน สาระสำคัญจะบ่งชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของชาติ หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษา ตลอดจนสรรพกำลังทั้งมวลในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่งและเป็นคนดี พร้อมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้วิถีไทย และสามารถแข่งขันกับคนอื่น ๆ ได้ในสังคมโลก (กรมวิชาการ, 2545 : ไม่มีเลขหน้า) โดยคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ในแผนการศึกษาชาติ ว่าเป้าหมายของการศึกษาคือ การพัฒนา “คน” และ “คุณภาพของคน” ให้เป็นผู้มีปัญญา รู้จักเหตุและผล รู้จักแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามทั้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 1-2) เพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ (กรมวิชาการ, 2545 : 2)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนในรายวิชาวัฒนธรรมอาเซียน รหัสวิชา 2000 - 1506 เป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในหมวดทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงคิดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีเพื่อน มีครูเป็นที่ปรึกษา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระของรายวิชาวัฒนธรรมอาเซียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ โดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสตรีง ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานการท่องเที่ยว จำนวน 14 คน ว่าทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 คิดเป็น 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยทำการทดสอบกลางภาคและปลายภาคนำมาวิเคราะห์หาร้อยละเปอร์เซ็นต์